



การให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ของจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าว ให้ทำการศึกษาโอกาส และหาทางผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี และปัจจุบันสามารถขายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัม ละ 70 บาท มาเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อทดแทนการปลูกข้าวแบบเดิมที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาคุณภาพการค้าข้าว



ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบภารกิจในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่ต้องหาทางลดพื้นที่เพาะปลูกแล้วหันไปผลิตพืชเกษตรอื่นที่มีราคาสูงกว่า หรือหากจำเป็นต้องปลูก ก็ควรหันไปเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีกว่า และตลาดมีความต้องการ ขณะนี้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ถูกรังแก ทั้งด้านการใช้เมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิตในอัตราที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้าว โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการสร้างยุ้งฉาง ลานตาก จัดหาเครื่องอบลดความชื้นและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต พร้อมกับเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเน้นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคง คือ การผลิตข้าวที่มีคุณภาพ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ลดการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดทำบัญชีฟาร์ม

**นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานสภาเกษตรกร จ.เชียงราย** แสดงความมั่นใจว่า ในระยะ 3 ปีจากนี้ไป พื้นที่จ.เชียงราย น่าจะได้รับการยกฐานะสู่การเป็นแหล่งปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์แบบ จะเห็นได้ว่าขณะนี้ทำการตอบรับของเกษตรกรเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพราะเห็นแล้วว่าถึงโอกาสที่รายได้จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ในขณะที่บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ก็ถือว่าเป็นไปในเชิงรุก ต่อการสร้างความรู้ที่จะให้เกษตรกรเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว

“ที่ผ่านมาการขยายตัวของพื้นที่ปลูกในภาคเกษตรของเชียงรายจะเป็นไปบนพื้นฐานที่เน้นในเรื่องของปริมาณ จนเกิดปัญหาตามมาในแง่ของตลาดที่จะรองรับ แต่จากนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ การหันมาให้ความสำคัญกับตลาด เพราะทั้งพื้นที่ปลูกและตลาดที่จะรองรับการระบายผลผลิตถือเป็นสิ่งที่ต้องหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากนี่คือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ส่วนการตอบรับจากเกษตรกรต่อการปรับเปลี่ยนวิถี จะเห็นว่าทุกคนเปิดรับต่อคำว่า ทำเกษตร 1 ไร่ ได้เงิน 100,000 บาท นี่จึงเป็นจังหวะของการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวอย่างยั่งยืน”

ทางด้าน **นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรจ.เชียงราย** กล่าวว่า ทั้งจังหวัดขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวรวม 1.2 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวเหนียว 60 % และข้าวเจ้า 40 % พันธุ์ที่ปลูกหลักคือ ข้าวเหนียวชัยวงูที่สามารถมาแปรรูปเป็นแบ่งในการทำขนมได้ ส่วนที่กำลังมีการปลูกกันมากขึ้นคือ ข้าวหอมมะลิ ที่เป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการขยายตัวของพื้นที่ปลูกในส่วนของข้าวหอมมะลิเชียงราย ในขณะนี้พบว่า เป็นการดำเนินการทั้งในส่วนของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และเชื่อว่าในอนาคตข้าวหอมมะลิเชียงราย จะมีการขยายตัวในแง่ของพื้นที่ปลูกมากขึ้น ถือเป็นการปรับตัวจากรูปแบบการปลูกเดิมไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์